

เดินหน้าหนุนสหกรณ์แปรรูปยางเพิ่มมูลค่าผลิตเสาลักนำทาง-ที่ครอบกำแพงคอนกรีตบนถนน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐ กระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรฯ จึงทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยนำยางพาราแปรรูปเป็นวัสดุด้านการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และลัคนำทางจากยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) สำหรับนำไปใช้ในกรรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซึ่งกระทรวงคมนาคมร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ทางการจราจรและความปลอดภัยทางท้องถนนที่ผลิตจากยางพารา และได้ทดสอบการชนและการกระแทกจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แล้วว่าวัสดุที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้อย่างมี



มนัญญา ไทยเศรษฐ์

ประสิทธิภาพ

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดความสูญเสีย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนนที่ไม่อาจประเมินค่าได้แล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชาวสวนยางพาราด้วย เนื่องจากโครงการนี้ได้กำหนดให้หน่วยงานของกระทรวงคมนาคมรับซื้อผลิตภัณฑ์ยางพาราจากสถาบันเกษตรกรโดยตรง เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ที่มั่นคง

ให้เกษตรกร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะช่วยเหลือด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การลงทุนเพิ่มกำลังการผลิต และวางแผนการผลิตวัสดุด้านการจราจรทั้งสองชนิดให้ได้ตามปริมาณและมาตรฐานที่กระทรวงคมนาคมกำหนด

“ปี 2563-2565 กระทรวงคมนาคมได้กำหนดแผนความต้องการใช้ยางพาราตามมติคณะรัฐมนตรี โดยแบ่งเป็น เสาลักนำทางยางพารา 1,063,651 ต้น และแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต ความยาวรวม 12,282 กิโลเมตร และปี 2563 กระทรวงคมนาคมต้องการเสาลักนำทางยางพาราชุดแรก 289,635 ต้น ซึ่งส่วนผสมของวัสดุด้านการจราจรและความปลอดภัยทางถนนจะใช้อย่างธรรมชาติเป็นวัตถุดิบถึง 70% คาดว่า จะช่วยกระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น เชื่อมั่นว่าสหกรณ์ชาวสวนยางนั้นมีศักยภาพและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมให้ใช้ยางพาราในภาครัฐของรัฐบาลครั้งนี้ และขอให้สหกรณ์รับ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 22 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14300

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 55.74 Ad Value: 50,166

PRValue (x3): 150,498

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เดิหน้าหน้าหนังสือเกษตรแปรรูปอย่างเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เสถียรนำทาง-ที่ครอบคลุมกำแพงคอนกรีตบนถนน

ซื้อน้ำจากเกษตรกรในราคานำตลาด
ราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้เกษตรกรได้
ประโยชน์จากโครงการของรัฐบาลและมี
รายได้เพิ่มขึ้น” รมว.เกษตรฯกล่าว

ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า
โครงการนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา เบื้องต้นกรมฯสำรวจสหกรณ์
ที่พร้อมผลิตเสถียรนำทาง 10 แห่ง
และแผ่นยางหุ้มแบรีเออร์ 7 แห่ง จาก
การคำนวณต้นทุนการผลิตวัสดุทั้ง
สองชนิด จะมีส่วนเหลือที่เป็นกำไรพอ
สมควร และขอให้สหกรณ์ปันผลกำไร
ที่ได้จากโครงการนี้ลงไปถึงตัวสมาชิก
ขณะนี้ต้องรอให้มีการแก้กฎกระทรวง
เพื่อเปิดให้ส่วนราชการซื้อตรงจาก
สหกรณ์ได้ เมื่อกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงแล้วจะเสนอกรม.อนุมัติ
งบประมาณ จากนั้นจะถ่ายทอดความรู้
การผลิตเสถียรนำทางและแท่งแบรีเออร์
จากยางพาราให้สหกรณ์ที่พร้อมเข้าร่วม
โครงการชุดแรก ทั้งเรื่องกระบวนการ
ผลิตและมาตรฐานต่างๆ ส่วนสหกรณ์

ใดที่ยังไม่พร้อมผลิตเองขณะนี้ ให้มาร่วม
เป็นเครือข่ายเพื่อป้องกันวัตถุดิบน้ำยางชั้น
ให้สหกรณ์ผู้ผลิต ซึ่งกรมฯจะประสาน
เชื่อมโยงระบบสหกรณ์เข้าหากัน
เนื่องจากโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ชาวสวนยางโดยตรง ขอให้ทุก
ฝ่ายมาร่วมมือกันเพื่อดูแลความเป็นอยู่
ให้เกษตรกรชาวสวนยาง

ปัจจุบันสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจ
ยางพารามี 661 แห่งในพื้นที่ 56
จังหวัด มีสมาชิกสหกรณ์ที่ประกอบ
อาชีพทำสวนยางพารา 355,181 ราย มี
สมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์
1.42 ล้านราย พื้นที่ 3.4 ล้านไร่
ปีการผลิต 2562/63 สหกรณ์รวบรวม
น้ำยางได้ประมาณ 475,058 ตัน มูลค่า
16,998 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57
จากผลผลิตทั้งหมดของสมาชิก